

Chiều 10/3/2022, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Tổng đoàn Sun Group (Sun Group) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác đưa hàng hành khách trở về chuyên công dân Việt Nam và thành viên gia đình từ vùng chiến sự Ucraina về nước.

Hàng ngày hàng chục nghìn công dân Chính phủ và kiều bào Thủ tướng Chính phủ với việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm ở Ucraina, Tổng đoàn Sun Group đã quy tụ đội ngũ phi hành với Vietnam Airlines triển khai giúp rút các chuyến bay hàng khách đưa công dân Việt Nam cùng thành viên gia đình từ Ucraina về nước để đảm bảo an toàn.



Theo nội dung ký kết, Sun Group và Vietnam Airlines sẽ ký hợp đồng vận chuyển, phối hợp tổ chức các chuyến bay an toàn, nhanh chóng, hiệu quả đưa người Việt Nam từ Ucraina (hiện đã di chuyển từ Ba Lan, Rumani) về Việt Nam, đồng thời sẽ hỗ trợ đồng nghiệp của các cơ quan chức năng.

Toàn bộ các chi phí các chuyến bay này sẽ do Tập đoàn Sun Group tài trợ với mức giá ưu đãi nhất do Vietnam Airlines cung cấp. Công dân Việt Nam và thành viên gia đình tới Ukraina có nhu cầu hỗ trợ hàng sẽ được các chuyến bay của Việt Nam miễn phí hoàn toàn, không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Đến nay, các chuyến bay sẽ được thực hiện cho tới khi hết nhu cầu công dân Việt Nam và thành viên gia đình trở về nước. Chuyến bay đầu tiên được cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 12/3 đến Warsaw (Ba Lan) đón người Việt Nam tới Ukraina và sẽ trở về vào ngày 13/3 tới đây.

Đánh giá cao sự hỗ trợ ý nghĩa của Tập đoàn Sun Group và sự tham gia tích cực của Vietnam Airlines, ông Phạm Quang Hiếu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Tập đoàn chúng tôi nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và triển khai hiệu quả công tác bảo hộ quyền và lợi ích của công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định đây là bộ phận không thể tách rời khi công đồng người Việt ở trong nước. Việc công đồng doanh nghiệp cùng tham gia với Chính phủ trong nhiệm vụ giúp đỡ, bảo hộ đồng bào ở nước ngoài thể hiện tinh thần đoàn kết cao quý của dân tộc ta, tạo nguồn lực quan trọng để triển khai công tác bảo hộ nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn, nhất là khi xảy ra các cuộc khủng hoảng loạn, như hàng triệu người sống hàng nghìn người ở Ukraina hiện nay”.

